

# อสังหาฯแตกไลน์ธุรกิจ



## เกาะรอย



ภรณ์ทิพย์ อัครวิบูลย์

●●● “ภรณ์ทิพย์ อัครวิบูลย์” ผู้บริหารโครงการพูนทรัพย์ คอมเพล็กซ์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ย่านถนนพหลโยธิน-รังสิต บนพื้นที่ 39 ไร่และเจ้าของไร่อ้อย 240 ไร่ ในจังหวัดสระบุรี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ล่าสุดแอบได้ยื่นแว่ว..แว่วมาว่าเตรียมแตกไลน์ธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิว ตอนนี้งากำลังเร่งเครื่องพิธีพีดันดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถูกต้องตามหลัก อย. สวยแล้วยังขยับอีกต่างหาก!! วางขายแล้วอย่าลืมหุดหนุนกันแยะๆ นะ

●●● Wow Wow Wowwww ดิงามจริงๆ สำหรับ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด มหาชน หรือ EVER แ่วๆ มาว่าได้รับการติดต่อ จากนักวิเคราะห์กองทุน สถาบัน ขอเข้า Visit ทั้งแบบ private meeting และแบบกลุ่มไม่ขาดสาย เพื่อพูดคุยอัปเดตถึงผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าธุรกิจรวมทั้งแนวโน้มรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต .... คงเป็นเพราะเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการแนวสูง “เดอะ โพลีแทน บริษัท” ย่านสนามบินน้ำ มูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท ซึ่ง EVER เตรียมที่จะรับรู้รายได้ใน 2- 3 เดือนข้างหน้านี้ แถม...ยอดจองโครงการแนวราบโครงการแรกก็คึกคักอย่างบอกใคร งานนี้เรียกว่าไบเบ็กทางที่ดี ..ใช่หรือไม่คะบอส “สวีจอร์ โลจายะ”

●●● เรียกได้ว่าคราวนี้มาแบบจัดเต็มกันจริงๆ กับ “สร้างบ้าน สร้างสุข” รายการสาระความรู้ ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมมอบให้กับคนไทยผู้อยากมีบ้านในฝันสักหลัง ...กับ 3 พิธีกรหนุ่มไฟแรงเลือดใหม่สมาคมฯ ปรีดี ธีรกุล(ไผ่) หนูขวัญ ตัญญา ยรรยง (แอน) และโกศล โควิสุทธิ (ศล) ที่จะพาท่านพบกับสาระอัดแน่น ....ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนสร้างบ้าน การเลือกแบบบ้าน การเลือกใช้วัสดุ ไปจนถึงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ มีให้กันอย่างครบถ้วนทีเดียว และพลาดไม่ได้กับงานแสดงสินค้าที่คนอยากสร้างบ้านต้องมา “Home Builder & Materials Expo 2018” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเร็วๆ นี้.



มีบ้านในฝันสักหลัง ...กับ 3 พิธีกรหนุ่มไฟแรงเลือดใหม่สมาคมฯ ปรีดี ธีรกุล(ไผ่) หนูขวัญ ตัญญา ยรรยง (แอน) และโกศล โควิสุทธิ (ศล) ที่จะพาท่านพบกับสาระอัดแน่น ....ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนสร้างบ้าน การเลือกแบบบ้าน การเลือกใช้วัสดุ ไปจนถึงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ มีให้กันอย่างครบถ้วนทีเดียว และพลาดไม่ได้กับงานแสดงสินค้าที่คนอยากสร้างบ้านต้องมา “Home Builder & Materials Expo 2018” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเร็วๆ นี้.